

**CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Tại các điểm kiểm tra: trạm bơm Hậu Thượng (huyện Đông Hưng), trạm bơm Tĩnh Xuyên và trạm bơm Minh Tân (huyện Hưng Hà), đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm công việc chỉ đạo phòng, chống bão của tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền, có biện pháp bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và các công trình đề diếu, thủy lợi; tập trung giải phóng dòng chảy, tiêu nước hệ thống, tiêu kiệt nước mặt ruộng, chú ý phòng, chống ngập úng cho vùng thấp trũng, vùng gieo sạ và vùng lúa mới cấy; các trạm bơm tiến hành kiểm tra, vận hành thử, sẵn sàng bơm tiêu thoát nước bảo vệ an toàn cho sản xuất.

Điểm kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 2 chiều ngày 16/7 tại một số bệnh viện, khu tập thể cũ trên địa bàn thành phố Thái Bình, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các bệnh viện thực hiện nghiêm kế hoạch phòng, chống lụt, bão, sẵn sàng nhân lực thường trực cấp cứu, tập kết đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, tổ chức chống phòng bệnh, có phương án giải tỏa bệnh nhân nhẹ. Ở một số bệnh viện đang trong quá trình sửa chữa và có dây nhà cấp 4 cũ như Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Đa khoa thành phố, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo ngành Y tế, lãnh đạo các bệnh viện chú trọng kiểm tra, chỉ đạo sát sao việc thực hiện các phương án phòng, chống bão như chằng chống nhà cửa, di dời bệnh nhân đến khu vực có phòng bệnh kiên cố, bảo đảm an toàn cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện và cán bộ y tế làm nhiệm vụ...

Tại các khu tập thể cũ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo địa phương chuẩn bị sẵn sàng địa điểm di dời dân và các phương án bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Đồng chí đã đến thăm hỏi, động viên người dân đang sinh sống tại các khu tập thể cũ, đề nghị bà con chủ động chấp hành nghiêm việc di dời đến nơi an toàn, phòng tránh tình huống xấu có thể xảy ra...

Chủ động phòng, chống bão số 2, huyện Tiên Hải đã chỉ đạo các địa phương kiểm tra toàn bộ hệ thống đê sông, đê biển, các trạm điện xung yếu trên hai tuyến đê 5 và 6 và hệ thống phai dự phòng các cống dưới đê. Tổ chức rà soát tàu, thuyền trên địa bàn, kêu gọi tàu, thuyền đang hoạt động trên biển vào nơi tránh trú an toàn. Yêu cầu các xã chỉ đạo các chủ hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện nghiêm không để các lao động trông coi tại các chòi canh ngao, đầm nuôi trồng thủy sản trước khi bão đổ bộ. Đồng thời, các ngành, đơn vị liên quan có kế hoạch điều tiết nước, khơi thông dòng chảy, giải phóng vật cản, đề phòng mưa lớn gây ngập úng lúa, hoa màu, vùng nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, huyện còn chỉ đạo lực lượng chức năng bảo đảm thông tin liên lạc nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chỉ huy của các cấp, các ngành.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 2, huyện Thái Thụy đã cấm biển từ 12 giờ ngày 16/7. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện phối hợp với các địa phương tổ chức giải phóng dòng chảy, bằng mọi biện pháp tiêu nước triệt để trên mặt ruộng và các tuyến sông trực, kênh mương nội đồng để phòng mưa

lớn gây ngập úng cho lúa và hoa màu. Đây mạnh tuyên truyền cán bộ, nhân dân chặt tỉa cành cây, chủ động chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện. Sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, trong các nhà yếu không bảo đảm an toàn, số lao động nuôi trồng thủy sản, các hộ dân sinh sống vùng ven đê, hoàn thành trước 16 giờ ngày 16/7. Đồng thời, thực hiện các phương án bảo vệ các công trình đề, kè, cống xung yếu và các công trình đang thi công. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu với khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Đến 15 giờ ngày 16/7, toàn bộ 556 tàu, thuyền/1.814 lao động của huyện đã vào nơi neo đậu, tránh trú bão an toàn; 213/219 lao động nuôi trồng thủy sản, 389/1.247 lao động sinh sống ngoài đê chính đã vào bờ.

Đến nay, thành phố Thái Bình đã gieo trồng được 1.500/2.000ha lúa mùa và 600ha cây màu các loại. Qua rà soát, trên địa bàn thành phố có 491 nhà yếu, 231 hộ dân với 562 người dân cần di dời.

Đề chủ động ứng phó với bão số 2, thành phố đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương cắt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa, sửa chữa và có dây nhà cấp 4 cũ như Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Đa khoa thành phố, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo ngành Y tế, lãnh đạo các bệnh viện chú trọng kiểm tra, chỉ đạo sát sao việc thực hiện các phương án phòng, chống bão như chằng chống nhà cửa, di dời bệnh nhân đến khu vực có phòng bệnh kiên cố, bảo đảm an toàn cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện và cán bộ y tế làm nhiệm vụ...

Tại các khu tập thể cũ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo địa phương chuẩn bị sẵn sàng địa điểm di dời dân và các phương án bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Đồng chí đã đến thăm hỏi, động viên người dân đang sinh sống tại các khu tập thể cũ, đề nghị bà con chủ động chấp hành nghiêm việc di dời đến nơi an toàn, phòng tránh tình huống xấu có thể xảy ra...

Chủ động phòng, chống bão số 2, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hưng Hà đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị trên địa bàn kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án di dời các hộ dân đang sinh sống trong các nhà yếu không bảo đảm an toàn; đón đón nhân dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây, vận động lực lượng tháo dỡ vật cản trên sông, khơi thông dòng chảy, đồng thời phân công lực lượng trực bảo vệ các công trình trọng điểm như đê, kè, cống xung yếu; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư để ứng phó kịp thời khi cần thiết; duy trì lực lượng thường trực cứu hộ, cứu nạn để xử lý và khắc phục hậu quả do bão gây ra. Huyện yêu cầu các địa phương bằng mọi biện pháp tiêu nước triệt để trên hệ thống sông trực, tiêu cạn nước mặt ruộng.

Đến ngày 16/7, toàn huyện Kiến Xương đã gieo cấy được hơn 10.000ha lúa mùa, ngoài ra còn có hơn 600ha rau màu vụ hè và hơn 200ha ao đầm nuôi trồng thủy sản. Để chống úng cho lúa và hoa màu, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức tiêu nước nhanh trong hệ thống. Chỉ đạo nông dân bảo vệ mạ dự phòng và tổ chức tỉa



Tàu thuyền neo đậu tại bến cá Cửa Lân, xã Nam Thịnh (Tiền Hải).

lúa trên diện tích gieo sạ, dự trữ để cấy bù vào những diện tích lúa có thể chết do ngập úng sau bão số 2. Đối với diện tích hoa màu, tuyên truyền, vận động nông dân khẩn trương thu hoạch những diện tích có thể thu hoạch được nhằm giảm bớt thiệt hại. Các hộ nuôi trồng thủy sản gấp rút gia cố bờ bao và có biện pháp che chắn tránh để thủy sản thất thoát vì ngập úng.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Kiến Xương chỉ đạo các địa phương rà soát, thống kê các hộ già cả, ốm đau, neo đơn sinh sống trong các nhà xung yếu, ở ngoài đê chính và tổ chức di dời trường học, bệnh viện... Đồng đốc, vận động các hộ dân cần di dời đến nơi an toàn. Chỉ đạo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo ngành Y tế, lãnh đạo các bệnh viện chú trọng kiểm tra, chỉ đạo sát sao việc thực hiện các phương án phòng, chống bão như chằng chống nhà cửa, di dời bệnh nhân đến khu vực có phòng bệnh kiên cố, bảo đảm an toàn cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện và cán bộ y tế làm nhiệm vụ...

Trước diễn biến của bão số 2, Quỳnh Phụ đã chỉ đạo các địa phương tăng cường lực lượng ứng trực theo quy định, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để chủ động ứng cứu các tình huống khi cần thiết theo phương châm "4 tại chỗ". Hạt Quản lý đê điều huyện chuẩn bị phương tiện, vật tư sẵn sàng tại 9 địa điểm đê, kè và 2 kho tập kết của huyện. Lực lượng xung kích, ứng trực tại 4 cụm phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt tại các điểm xung yếu đê, kè, cống Đại Năm, đê Quỳnh Ngạc, đê, kè An Khê, An Mỹ. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện chỉ đạo công nhân thường trực 24/24 giờ, tổ chức bơm tiêu nước kịp thời. Các địa phương thực hiện tiêu nước, vận động nhân dân chằng chống nhà cửa, di dời các hộ dân sinh sống trong nhà không bảo đảm an toàn, các hộ nuôi trồng thủy sản ngoài đê chính, các hộ nuôi cá lồng... vào nơi tránh trú an toàn trước 17 giờ ngày 16/7.

Huyện Vũ Thư hiện có 8.025ha lúa mùa, trong đó diện tích gieo thẳng 1.975ha cùng 1.589ha cây màu. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi

huyện đã giao nhiệm vụ cho cán bộ thường trực tại các cống dưới đê khi mực nước sông thấp hơn mực nước trong đồng sẽ tiến hành mở cống để tiêu ngang.

Vũ Thư đã chỉ đạo các địa phương bằng mọi biện pháp duy trì lực lượng giải tỏa dòng chảy trên các sông trực, sông sả, đến chiều ngày 16/7 cơ bản bảo đảm thông thoáng mặt sông; chỉ đạo vận hành các trạm bơm tiêu úng như Nguyễn Tiến Đồi, Cự Lâm, Nguyệt Lăng 24/24 giờ để rút nước đê trong đồng.

Qua khảo sát, toàn huyện hiện còn 1.402 ngôi nhà yếu, dễ đổ, sập, 2.391 người già cả, neo đơn cần sơ tán khi có bão lớn xảy ra. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện và các xã, thị trấn đã huy động các lực lượng, đoàn thể sẵn sàng hỗ trợ người dân di dời khi cần thiết. Đặc biệt, huyện có gần 100 lồng cá nuôi thả trên sông, giá trị kinh tế lớn, vì vậy các đồng chí lãnh đạo huyện và các địa phương đã trực tiếp tuyên truyền, vận động các chủ hộ không chủ quan mà tiến hành chằng kỹ lồng cá để không bị ảnh hưởng của mưa, bão.

Trước diễn biến của bão số 2, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đông Hưng đã thành lập các đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống tại các xã, thị trấn; trực trung chỉ đạo, kiểm tra, rà soát, đón đón việc cắt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện và các lồng bè, trang trại nuôi trồng thủy sản ven sông, di dời các hộ dân sinh sống ngoài đê chính, kiểm tra các nhà dân, nhà tập thể, bệnh xá, trường học xung yếu, kiên quyết di chuyển đến nơi an toàn. Các công việc hoàn thành trước 17 giờ ngày 16/7. Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện, các xã, thị trấn bằng mọi biện pháp tiêu nước triệt để trên mặt ruộng và các công tiêu, đóng các cống tưới, mở các cống tiêu để tiêu nước nội đồng, đề phòng mưa lớn gây ngập úng lúa, hoa màu.

Chủ động ứng phó với bão số 2, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị: duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu. Các lực lượng cơ động làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn triển khai trực 100% quân số từ 16 giờ ngày 16/7. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, kiểm tra, rà soát các phương án, bổ sung kế hoạch phòng, chống lụt, bão, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cơ động, xử lý các tình huống. Phối hợp với cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công

an tỉnh tham mưu cho Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Chỉ đạo cơ quan CHQS hai huyện Tiền Hải, Thái Thụy phối hợp với lực lượng biên phòng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, thông báo, hướng dẫn tàu, thuyền đang hoạt động trên sông, trên biển khẩn trương về nơi tránh trú an toàn; nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi từ 8 giờ ngày 15/7, bố trí, sắp xếp tàu, thuyền tại các khu neo đậu tránh và đập gây vỡ và chìm tàu, kiên quyết không để người ở lại tàu, thuyền nơi neo đậu.

Bộ CHQS tỉnh tổ chức lực lượng thường trực gồm 3 thành phần: lực lượng cơ động thuộc Quân đoàn 1; lực lượng cơ động của Quân khu sẵn sàng cơ động chỉ viện theo kế hoạch của Quân khu; lực lượng cơ động của Bộ CHQS tỉnh. Ngoài ra còn có lực lượng dự bị động viên và dân quân, tự vệ sẵn sàng huy động khi có lệnh.

Thước hiện chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống bão số 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo 3 đơn vị biên phòng cùng Hải đội 2 phối hợp chặt chẽ với ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải tuyên truyền, kêu gọi ngư dân, tàu, thuyền đang hoạt động trên biển vào nơi tránh trú an toàn. Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đến 13 giờ 30 phút ngày 16/7 đã có 1.288 phương tiện/3.606 lao động đã vào vị trí neo đậu an toàn. Hiện lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh đang tiếp tục kêu gọi các phương tiện vào nơi neo đậu an toàn. Trước đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt, triển khai kế hoạch phòng, chống bão số 2 tới các cơ quan, đơn vị trực thuộc, yêu cầu các đơn vị trực 100% quân số, sẵn sàng làm nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn, đồng thời huy động tất cả các phương tiện tham gia phòng, chống bão số 2.

Trước diễn biến của bão số 2, Công ty Điện lực Thái Bình đã chủ động chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra các đường dây và trạm biến áp; phát quang hành lang tuyến, kê móng tình trạng cột để phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết, thiết bị của trạm nhằm ngăn ngừa sự cố. Phân công các tổ, đội giám sát chặt chẽ trạm biến áp bảo đảm hoạt động tốt, cung cấp điện an toàn cho các trạm bơm tiêu úng. Lắp phương án cấp điện cho các trạm bơm tiêu úng khi có sự cố xảy ra. Chủ động sẵn sàng về vật tư, thiết bị dự phòng, phương tiện, nhân lực để chủ động, nhanh chóng khắc phục, khôi phục cung cấp điện trở lại khi có sự cố xảy ra.

**HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 16/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương để ứng phó với bão số 2. Đồng chí Hoàng Văn Thắng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tới dự.

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh, thành phố đã báo cáo nhanh công tác chỉ đạo, ứng phó với bão số 2; tình hình kêu gọi tàu, thuyền, ngư dân đang hoạt động trên biển, trên sông vào nơi tránh trú bão an toàn; tình hình sản xuất nông nghiệp, công tác chống ngập bảo vệ lúa mùa và hoa màu; phương án bảo vệ công trình đê, kè, cống xung yếu, các công trình đang thi công...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thắng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai yêu cầu các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh khẩn trương kêu gọi tàu, thuyền đang hoạt động trên biển vào nơi tránh trú bão an toàn; bố trí lực lượng, hướng dẫn, sắp xếp việc neo đậu bảo đảm an toàn với các tàu, thuyền đã về bến; chủ động việc cấm biển đối với tàu vận tải, tàu du lịch; tổ chức sơ tán nhân dân trên các phương tiện, lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản, vùng thấp trũng ven biển đến nơi an toàn. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động tiêu thoát nước đê bảo đảm an toàn cho diện tích lúa mùa và hoa màu mới gieo trồng; kiểm tra, chỉ đạo, sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn các công trình hồ đập, đặc biệt đối với các trọng điểm đê xung yếu, hồ chứa có nguy cơ mất an toàn...

Ngay sau hội nghị trực tuyến, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã họp triển khai công tác ứng phó với bão số 2. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đến 21 giờ 30 phút ngày 15/7, trên địa bàn tỉnh có 1.288 tàu, thuyền với 3.606 lao động hoạt động khai thác thủy hải sản. Trong đó, 92 phương tiện với 453 lao động đang hoạt động, neo đậu vùng biển ngoài tỉnh; 415 phương tiện với 1.291 lao động đang hoạt động ven biển Thái Bình, Nam Định; 781 phương tiện với 1.862 lao động đang neo đậu tại các bến trong tỉnh. Tất cả các phương tiện trên đều liên lạc được với gia đình. Hiện toàn tỉnh có 6.428 hộ với 17.513 người sinh sống ngoài đê chính cần lưu ý để có phương án di dời khi cần thiết. Đến ngày 15/7, toàn tỉnh đã gieo cấy được khoảng 72.700ha lúa mùa, trong đó diện tích gieo thẳng 17.769ha; diện tích cây màu hè thu đã trồng 10.197ha, đã thu hoạch được 8.995ha; diện tích cây màu hè thu đã trồng 5.630ha.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các xã, phường, thị trấn và huyện, xã phải có kế hoạch cụ thể, kịp thời sơ tán các khu tập thể, nhà xưởng cấp vào nơi an toàn trước 17 giờ ngày 16/7. Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần chủ động khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước để phòng mưa lớn gây ngập úng. Phân công cụ thể cán bộ và lực lượng thường xuyên kiểm tra các tuyến đê xung yếu để có phương án xử lý, ứng cứu theo phương châm "4 tại chỗ"... Hai Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ, tranh thủ mở các cống tiêu nước, đặc biệt là cống Trà Linh và cống Lân để hạ mực nước trên các trục tiêu của toàn hệ thống, kịp thời tiêu nước đê, phòng, chống úng do mưa lớn và hoàn lưu sau bão...

PHẠM HÙNG

**100 SUẤT QUÀ...**

(Tiếp theo trang 1)

PGS, TS Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Người làm báo phát biểu bày tỏ tri ân sự hy sinh và công lao to lớn của các liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Món quà tuy nhỏ nhưng là tình cảm của những người làm báo, các tầng lớp nhân dân chia sẻ với những mất mát và đóng góp to lớn của các gia đình chính sách cho cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, mong muốn các gia đình chính sách phát huy truyền thống cách mạng, noi theo tấm gương anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng thì đua, đóng góp nhiều hơn nữa để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

**CHỦ ĐỘNG CÁC GIẢI PHÁP...**

(Tiếp theo trang 1)

không sử dụng đạm đơn và không bón phân lại rai nhằm né tránh sâu bệnh hại cuối vụ.

Cần dặm tỉa những chỗ mất khoảng do ốc bươu vàng phá hoại hoặc do ngập úng, nắng nóng lúa bị chết để bảo đảm mật độ: lúa đẻ khô như BC15: 32 - 35 khóm/m<sup>2</sup>; lúa đẻ trung bình như TBR-1, Q5: 35 - 40 khóm/m<sup>2</sup>. Lúa gieo thẳng: cây cách cây xung quanh 12cm; mật độ 90 - 100 cây/m<sup>2</sup>. Ruộng trũng mật độ để thưa hơn, xung quanh 80 - 90 cây/m<sup>2</sup>. Chỗ nào mất khoảng lớn hơn 20cm mới cần dặm vào để hạn chế công lao động.

Đổi với các loại cây màu (đà, dưa, bí, ngô...):  
- Khẩn trương tháo nước nhanh, khơi thông dòng chảy, không được để nước ngập lâu trong ruộng gây thối rễ cây, thối rễ.  
- Sau đó phun thuốc Anvil để phòng, trừ nấm lỡ có rễ kết hợp chế phẩm KH, Pennac P, siêu lân để giúp cây nhanh phục hồi.  
- Sau khi khắc phục xong, thời tiết thuận lợi bà con có thể bón bổ sung thêm phân cho các loại cây màu trền.

**THÔNG BÁO TÌM ĐƠN VỊ THU MUA PHẾ LIỆU**

Công ty BIC/SMART và Công ty TNHH Hợp Thành đang tìm kiếm các đơn vị đủ năng lực để chào giá và thu mua lô phế liệu bị ảnh hưởng do bão số 1 năm 2016, cụ thể như sau:

- Bông sợi bị ẩm, ó: Khối lượng tổng cộng khoảng 64 tấn.
- Thép hình, tôn mái: Khối lượng tổng cộng khoảng 3,5 tấn.
- Quạt treo tường hỏng, điều hòa hỏng.

Khối lượng thực tế sẽ được xác định trong quá trình thanh lý.

Thông tin chi tiết: Vui lòng liên hệ Ms. Hằng (ĐT: 0934278828) hoặc Mr. Hùng (ĐT: 0976457019).

Thời gian khảo sát: Từ 09h00 ngày 15/7/2017 đến 9h00 ngày 21/7/2017.

Địa điểm khảo sát: Công ty TNHH Hợp Thành, Lô A2, A4 khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, khi khảo sát liên hệ Ms. Hằng (ĐT: 0934278828).

**DÂNG HƯƠNG TƯỢNG NIỆM...**

(Tiếp theo trang 1)

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên là nơi quy tập hài cốt của trên 1.750 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, trong đó có 62 phần mộ của những người con quê hương Thái Bình. Đây không chỉ là nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ mà còn là nơi suy tôn, là biểu tượng sáng

ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền của dân tộc và khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình đã đặt vòng hoa trước tượng đài ghi công các anh hùng liệt sĩ, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình kính dâng".

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hà Giang, chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình đã đến thăm, thấp hương tại một số cao điểm mặt trận Vị Xuyên như bia tưởng niệm chung, hàng Đồi, đài tưởng niệm trên cao điểm mặt trận Vị Xuyên; thăm Đồn Biên phòng Thanh Thủy, làng văn hóa du lịch dân tộc Tày, thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) - hậu phương trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), sáng ngày 16/7, Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình đã tổ chức lễ dâng hương tưởng

niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk (đường Võ Thị Sáu, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, đại diện con em quê hương Thái Bình đang sinh sống, công tác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 3.800 phần mộ liệt sĩ, trong đó có 107 người con quê hương Thái Bình, riêng

Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh có 67 liệt sĩ đang yên nghỉ. Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì quê hương, đất nước, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn và khẳng định tên tuổi, sự hy sinh cao cả của các anh sẽ trường tồn cùng non sông đất nước.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình nguyện không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ và nguồn lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua, ra sức lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.